

Số: **3632** /SNV-BTĐKT

Đà Nẵng, ngày **28** tháng 12 năm 2020

V/v hướng dẫn tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng năm 2020 và
triển khai nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi:

- Khối trưởng các khối thi đua, cụm trưởng các cụm thi đua;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, cụ thể như sau:

I. VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

1. Về thời gian tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

a) Các khối, cụm thi đua, sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, quận, huyện, đơn vị địa phương đóng trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị, địa phương) tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động thi đua năm 2021 trong quý I năm 2021.

Vì tổng kết hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2020 còn liên quan đến việc phát động, ký kết giao ước thi đua và triển khai các nhiệm vụ công tác khác của cơ quan, đơn vị năm 2021, nếu đơn vị, địa phương nào chưa kịp hoàn thành việc bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng thành tích năm 2020 thì vẫn tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và tiến hành trao thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền. Công tác trao thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố có thể được tổ chức kết hợp tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 hoặc các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày thành lập, ngày truyền thống... của ngành, đơn vị, địa phương.

Việc tổng kết và phát động thi đua có thông qua các hình thức như: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; ban hành các văn bản tổng kết, phát động thi đua...

b) Sau khi tổng kết và phát động thi đua, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) để tổng hợp, theo dõi. Đối với các khối, cụm thi đua thuộc thành phố, đề nghị xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo quy định. Các đơn vị, địa phương khác (kể cả cơ quan, đơn vị có tổ chức và hoạt động khối, cụm thi đua trực thuộc) có thể lồng ghép nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong báo cáo tổng kết ngành, đơn vị, địa phương.

2. Về công tác bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2020

Các đơn vị, địa phương tiếp tục căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND và Hướng dẫn số 396/HD-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Sở Nội vụ thực hiện Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND để thực hiện việc xét khen thưởng theo thẩm quyền và xét đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng. Ngoài ra, trong quá trình xét đề nghị khen thưởng cần lưu ý một số nội dung như sau:

a) Đối với khen thưởng cụm, khối thi đua, đề nghị bám sát Hướng dẫn số 407/HD-BTĐKT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố về thực hiện một số nhiệm vụ về tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua và Công văn số 01/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về một số nội dung cần lưu ý trong thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố và quy chế tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của khối, cụm thi đua để tiến hành xét, đề nghị khen thưởng. Lưu ý, khi đề nghị khen thưởng cần tóm tắt thành tích nổi bật của các tập thể được đề nghị.

Riêng Khối thi đua Sở, ban, ngành và Cụm thi đua Quận, huyện thực hiện đồng thời việc đề nghị xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ với bình xét Cờ thi đua, Bằng khen đối với các đơn vị thành viên theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 3380/SNV-BTĐKT ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để xét khen thưởng công trạng thành tích hằng năm.

- Các cụm, khối thi đua thuộc thành phố đưa nội dung tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước vào tiêu chí đánh giá thi đua của cụm, khối thi đua năm 2020. Đơn vị, địa phương nào không tổ chức hội nghị, đại hội thì không xem xét đề nghị UBND thành phố khen thưởng đối với đơn vị, địa phương và người đứng đầu đơn vị, địa phương.

- Các cụm, khối thi đua không nhất thiết phải đề nghị khen thưởng đủ số lượng Cờ thi đua và Bằng khen được phân bổ nếu xét thấy các tập thể không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Các cụm, khối thi đua chỉ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị, địa phương do thành phố quản lý, theo chỉ tiêu đã đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (kèm theo Phụ lục Số lượng phân bổ Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020).

- Tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 thì sẽ không được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND thành phố năm 2020 và ngược lại. Nếu cụm, khối thi đua đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn

đầu thì giảm tương ứng số lượng Cờ thi đua của UBND thành phố của cụm, khối đó. Đối với những tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhưng không được Trung ương phê duyệt, Sở Nội vụ sẽ trình xin ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố về việc xem xét tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho tập thể đó.

- Các khối, cụm thi đua gửi hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ đồng thời với hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp thành phố (02 bộ hồ sơ riêng: cấp nhà nước và cấp thành phố) để tiện việc rà soát số lượng đề nghị khen thưởng.

b) Khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố quản lý, lưu ý không lấy danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (Cờ thi đua, Bằng khen) và các hình thức khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề của thành phố làm điều kiện tiêu chuẩn xét, đề nghị khen thưởng.

c) Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng cho doanh nghiệp, thủ trưởng doanh nghiệp, thành phần hồ sơ báo cáo kiểm toán được thực hiện như sau:

- Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước: Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng và trong báo cáo thành tích phải nêu rõ doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán. Đối với doanh nghiệp đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, chỉ cần báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong năm xét tặng (trường hợp chưa có báo cáo kết quả kiểm toán thì sau khi có kết quả kiểm toán mới thực hiện trình khen thưởng).

- Đề nghị khen thưởng cấp thành phố: Doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Kiểm toán độc lập thì trong thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có Báo cáo kiểm toán doanh nghiệp của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong năm xét tặng. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán thì trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán.

d) Hình thức gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Nội vụ khuyến khích các đơn vị, địa phương hoàn thiện và gửi hồ sơ trực tuyến thông qua phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng (địa chỉ: <https://qltdkt.danang.gov.vn>) theo hướng dẫn tại đợt tập huấn ngày 24, 25 tháng 11 năm 2020.

đ) Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp thành phố: Chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2021.

- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: Chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm 2020.

- Hồ sơ trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cấp Nhà nước: Chậm nhất ngày 29 tháng 4 năm 2020.

II. VỀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng được thông qua tại hội nghị, đại hội thi đua yêu nước, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, lựa chọn chủ đề tiêu biểu, đặc trưng của đơn vị, địa phương, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách, giải quyết việc nổi cộm, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; tham gia tích cực cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chủ yếu khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

2. Về đăng ký thi đua thường xuyên năm 2021: Các đơn vị, địa phương đăng ký thi đua với UBND thành phố theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Đối với các cụm, khối thi đua, nội dung đăng ký thi đua thực hiện theo quy định tại Công văn số 01/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (ngoài đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các đơn vị, địa phương đăng ký mô hình, phong trào, chuyên đề thi đua dự kiến đối với tập thể).

3. Về đăng ký thi đua, khen thưởng chuyên đề: Căn cứ Hướng dẫn số 965/HD-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề, đơn vị, địa phương nào đăng ký chuyên đề mới thì xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua, khen thưởng theo chuyên đề và đăng ký chuyên đề với UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ), cần lưu ý rà soát các chuyên đề do đơn vị, địa phương khác đăng ký và đã được UBND thành phố phê duyệt để tránh đăng ký trùng lặp nội dung chuyên đề.

Các đơn vị, địa phương trong năm 2021 dự kiến sẽ tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch... liên quan đến sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn (3 năm, 5 năm, 10 năm...) hoặc các nội dung khác (không phải thi đua chuyên đề hằng năm), trong đó có việc xét khen thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì thông báo về Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ chậm nhất trong quý I năm 2021 để tổng hợp, theo dõi và chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất khen thưởng, phục vụ kịp thời các hội nghị do lãnh đạo thành phố chủ trì.

4. Các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; triển khai đồng bộ và đưa vào sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng (địa chỉ: <https://qltdkt.danang.gov.vn>) với các chức năng: Đăng ký thi đua, đề nghị khen thưởng trực tuyến; quản lý cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, quản lý đồng bộ hồ sơ, dữ liệu khen thưởng...

5. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên nghiên cứu, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và theo dõi cập nhật thông tin liên quan từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: <http://tdkt.danang.gov.vn>).

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về một số nội dung về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, số điện thoại: 0236 3.835.086, 3.575.578) để trao đổi, hướng dẫn và thống nhất thực hiện. / *DM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (b/c);
- Thành viên HĐTĐKT TP (b/c);
- Lưu: VT, BTĐKT.



Võ Ngọc Đồng

Phụ lục
SỐ LƯỢNG PHÂN BỐ CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2020
 (Kèm theo Công văn số: 3632 /SNV-BTĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2020
 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)



STT	Tên khối, cụm thi đua	Cờ thi đua của Chính phủ
1.	Khối thi đua các Cơ quan công tác Đảng	01
2.	Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội	01
3.	Khối thi đua các Sở, ban, ngành	02
4.	Khối thi đua các Tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp	01
5.	Khối thi đua Tài chính	01
6.	Cụm thi đua Quận, huyện	01
7.	Khối thi đua Hội, hiệp hội doanh nghiệp	01
8.	Khối thi đua Hợp tác xã thành phố	01
9.	Khối thi đua Doanh nghiệp 3	01
10.	Khối thi đua ngành Y tế	01
11.	Cụm thi đua thuộc quận, huyện: - Cụm các Phòng ban, đơn vị thuộc và trực thuộc - Cụm Phường, xã - Cụm Doanh nghiệp	06
12.	Cụm thi đua doanh nghiệp thuộc: - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố - Hội Doanh nhân trẻ thành phố - Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố - Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng	02
	Tổng cộng:	19